



ฉบับที่ 10/2554

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยด้านอุปสงค์ ขยายตัวตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน แต่การเบิกจ่ายของภาครัฐลดลงจากไตรมาสก่อน ขณะที่ด้านอุปทาน ภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัว ส่วนภาคเกษตรกรรม ภาคการค้าชะลอลงจากไตรมาสก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.48 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

1. ด้านการผลิต

ดัชนีมูลค่าผลผลิตที่ผลิตสำคัญสูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 41.0 ในไตรมาสก่อน โดยดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 และดัชนีราคาพิชผลเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 6.4 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและราคาของข้าวเปลือกและยางพาราเป็นสำคัญ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยเกวียนละ 13,128 บาท หดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.3 เนื่องจากพ่อค้ายังมีสต็อกเพียงพอต่อการส่งมอบ ทำให้ชะลอการรับซื้อจากเกษตรกร สำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยเกวียนละ 14,432 บาท สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.0 เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะภายในประเทศ หัวมันสำปะหลัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.37 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 ตามทิศทางของราคาส่งออกที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ประกอบกับผู้ประกอบการยังมีสต็อกเพียงพอต่อการส่งมอบ และฝนที่ตกมากทำให้หัวมันมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำลง อ้อยโรงงาน ราคาเฉลี่ยตันละ 1,097.30 บาท หดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.0 เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาขายอยู่ในเกณฑ์ดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.91 บาท สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.9 เนื่องจากความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ขยายตัวดี ยางพารา ราคาขายแผ่นดิบชั้น 3 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 147.3 สูงจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 44.5 เนื่องจากตลาดส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.8 จากการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวซึ่งผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.3 เนื่องจากมีปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานมากกว่าปีก่อน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 โดยเป็นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะขยายตัวมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) หดตัวร้อยละ 21.3 เป็นผลจากการชะลอคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังการผลิตลดลงเนื่องจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานลดลงและมีการเร่งเก็บเกี่ยวแล้วในช่วงต้นฤดูกาล

ภาคการค้า ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 ชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวการค้าทุกหมวด โดยเฉพาะจากการค้าปลีกในหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยานยนต์เป็นสำคัญ

2. ด้านอุปสงค์

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนทั้งการใช้จ่ายสินค้าจำเป็นและสินค้าคงทน แม้รายได้เกษตรกรชะลอ แต่การว่างงานก็ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการจดทะเบียนยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเงินทุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ขยายตัวสูงจากโรงงานทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากเมลามีนเป็นสำคัญ และเงินทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่หดตัวเนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีเงินทุนจดทะเบียนสูงจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอหดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากการก่อสร้างทุกหมวดของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

